
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 8  วนัพุธที่  6  กนัยายน   พ.ศ. 2560 



          วาระที่  3  ข่าวจากเลขา ฯ ผชภ.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

ข่าวจากเลขา @ ข่าวการไปร่วมกิจกรรมกบัสมาคมศิษยเ์ก่าสถาบนัขงจ่ือ มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิตในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.-21.00 น. มีสมาชิกของเราไปร่วมหลายท่าน 
ไดแ้ก่  อผภ.ไพโรจน์  จิระเสวีจินดา  , อผภ.นพ.พรชยั  บุญแสง , อน พูลศกัด์ิ  รุ่งโรจน์ชยั
พร ,  อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี , อน.บณัฑิต  เฮงวฒันา  อน.กวางฮุย  อนุกูลวฒันา , ผชภ.นพ 
จรูญพงศ ์ บรมธนรัตน์  , อน.ทวีชยั  ชยัสุวรรณ , อน.ทรงศกัด์ิ  เอ้ือเสริมกิจกุล  , รทร.
มนูญ   ศรีสุพรรณถาวร , รทร.สมชาย  สุจรัสเศรษฐเมธา , รทร.คชัพนษ ์ นนทเดชะ , รทร.
มารุต  ศรีศกัดา , รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล , รทร.วลัลภ   แสงอ านาจเดช  , นย.สมชัย   
โสภาศรีพนัธ์ , แอนน์เฉลา  อนุกูลวฒันา  และแอนน์สอาด   โสภาศรีพนัธ์  ซ่ึงไดรั้บการ
ต้อนรับเป็นอย่างดี  @  ผมได้เสนอท่านนายกจัดการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี  จูเนียร์คพั  คร้ังท่ี 2  ณ สนามวิวสปอร์ต ของท่าน รทร.แสงชยั  อ  านวยวฒันกุล 
ไดรั้บความช่วยเหลือจากท่าน รทร.แสงชยั อ  านวยวฒันกุล  ประสานงาน 

 

 

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที่  2     รทร.ก าจร   ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            
 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  23  สิงหาคม  2560 โดยการน าของ นายก
สมชยั โสภาศรีพนัธ์   ภายใตค้ติพจน์    “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค ์  ROTARY MAKING A 
DIFFERENCE   ยินดีตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ีคุณเดชา  คุณ
อรทยั รักกิจการพลู ขอบคุณครับ 

    

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    
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 วาระที่  1    นายกสมชัย  โสภาศรีพันธ์ 
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  27  กันยายน  2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

ภาคม   2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  วนัครอบครัว 
วาระท่ี 4  มิตรภาพวนัคลส้ยวนัเกิด 
วาระท่ี 5  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 

 @   เป็นเวลา 37 ปี  อยูสุ่พรรณตลอดจนเป็นเขยสุพรรณครับ มีอะไรให้ผมรับใชบ้อกครับ
และหากมีโอกาสผมคงไดเ้ป็นโรแทเรียนของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ขอบคุณครับ 

 

    

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมประจ าสัปดาห์       

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 

 

 

 

 



ช่วยเหลือจากท่าน รทร.แสงชยั อ านวยวฒันกุล  ประสานงาน  ปีน้ีจะท าการแข่งขนั 4 รุ่น คือ รุ่น 

8  ขวบ , รุ่น 10 ขวบ , รุ่น  12 ขวบและรุ่น 14 ขวบ โดยจะเร่ิมแข่งขนัในวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 

ประมาณ 4 สัปดาห์จะส้ินสุดการแข่งขนั ค่าสมคัรทีมละ 2,000 บาท  รุ่นละ 10 ทีม เรียนเชิญทุก

ท่านไปร่วมงานโดยมีนายกฯ เป็นผูเ้ปิดการแข่งขนั @   ผมขอแจง้ข่าวมงคลสมรสของลูกสาวผม

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนในวนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน 2560 ในช่วงเชา้ 08.00 น.มีพิธีหมั้นท่ี

หอ้งน้ีครับ  และตอนเท่ียงยา้ยมาหอ้งประชุมใหญ่ประมาณ 20 โตะ๊ก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน ขอบคุณ

ครับ 

 

   

 

เราก็ไปกรอกรายละเอียดแลว้เรากด Rotary  Show  Case  ขอ้มลูก็ไปปรากฎท่ีเวป็ไซดห์ลกั
ของโรตารีสากลเลยครับ พอสโมสรไหนไปกดท่ี Rotary  Show  Case  ก็จะเห็นของ
สุพรรณบุรีลอยข้ึนมาไดซ่ึ้งในนั้นก็จะมีเป็น ร้อย เป็นพนัโครงการ ซ่ึงผมไดก้ดเขา้ไปดูก็มี
ของอินเดีย ท่ีท  าโครงการเพ่ือเด็กยากจนมีกันมากมายเลยครับ  หากเน้ือหาเป็น
ภาษาอังกฤษ มนัมีปุ่มกดเราสามารถเลือกภาษาไดค้รับ ซ่ึงขอ้ดีคือหากมีสโมสรอ่ืนๆท่ี
สนใจ เห็นว่าโครงการท่ีเราท าดีก็จะสามารถติดต่อและให้การสนบัสนุนสโมสรของเราได ้
เราเลือกประเทศท่ีจะดูได ้โรตารีสากลก็พยายามพฒันา ไม่อยากอยู่กบัท่ี ซ่ึงก่อนท่ีผูว้่าการ
ภาคจะมาเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการเราตอ้งกรอกขอ้มลูให้เสร็จ ถามว่าไม่ท าไดห้รือไม่  
ไม่ไดค้รับเพราะเป็นโปรแกรมท่ีก าหนดไว ้ ขอบคุณครับ 

  

 

 

 

 

                  วาระที่  4   ข่าวจากนายก สมชัย โสภาศรีพันธ์  

     @ การเตรียมความพร้อมในการตอ้นรับผูว้่าการภาคท่ีจะมาตรวจเยีย่มอยา่งเป็นทางการ 
ในวันท่ี 17 มกราคม  2561  มีเวลาประมาณ 3 เดือน  ในการเตรียมรายงาน   การ
ตั้งเป้าหมายของกิจกรรมดว้ย ซ่ึงในวนัน้ีไดเ้ชิญท่าน อน.ไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์  มาบรรยาย
ให้ทุกท่านไดรั้บฟังอีกสักครู่  @  วนัท่ี 11 กนัยายน  2560 สโมสรโรตารีนครปฐมจดังาน
เชิดชูเกียรติ อดีตนายกขอเชิญสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมงาน 1 โต๊ะ แต่งกายผา้
ไทยเป็นผา้ไหมนะครับรถออกจากโรงพยาบาลพรชยั เวลา 15.30 น. @ วนัท่ี 20 กนัยายน 
60 สมาคมตงฮั้วฮ่วยก๊วงเล้ียงส่งผูว้่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี  เพ่ือแสดงความยินดีท่ีท่าน
เกษียณ ผมไดส้ ารองโต๊ะไว ้  2  โต๊ะ  ส าหรับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี แต่ถา้มากกว่าน้ีก็
ยนิดีครับท่านศิระ  รุ่งเรืองศรี  แจง้ไว ้ก็ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านไปร่วมงาน
น้ี  ขอบคุณครับ  

 สนเทศอาชีพ โดย อน.บัณฑิต  เฮงวัฒนา 

  @  ผมไดรั้บเกียรติมาสนเทศวนัน้ี ซ่ึงเราจะมาท าความรู้จักตน้พะยูง จดัเป็นไมย้ืนต้น
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ผลดัใบช่วงสั้ น ๆ มีลกัษณะคล้ายกบัต้นประดู่  โดยมีความสูง
ของตน้ไมถึ้ง 25 เมตร เม่ือโตเต็มท่ีล  าตน้จะมีลกัษณะเปลาตรง เปลือกดา้นในเป้นสีน ้ าตาล
แกมสีเหลือง เน้ือไมเ้ป็นสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่  เน้ือละเอียด มีความแข็งแรง
ทนทาน มีแก่นหอมร้อนและมีรสขมฝาดเล็กนอ้ย การขยายพนัธุ์ท่ีนิยมท ากนัคือ การน า 

 

อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี  กล่าว 

  @   เน่ืองจากว่า ท่านว่าท่ีร้อยตรี สุพีพัฒน์ จองพานิช  ซ่ึงเป็นผูว้่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เดือนน้ีเป็นเดือนสุดทา้ยท่ีท างาน ท่านจะเกษียณในเดือนน้ีเน่ืองจากท่านกับ
โรแทเรียนของเราเป็นกันเองทุก ๆคร้ังท่ีเรามีงานท่านมาร่วมงานกบัเราทุกคร้ังเช่นงาน
สถาปนาท่านไม่เคยขาด ผมในนามนายกสมาคมตงฮัว่ฮวยก๊วงพร้อมดว้ยกรรมการ 40-50 
ท่าน   พร้อมดว้ยสมาชิกของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของสมาคม เราได้
ปรึกษากนัว่าเราจะเล้ียงส่งท่านผมไดป้รึกษากบันายกแลว้เป็นวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 น้ี
ครับ ท่ีร้านอาหารเรือนไทย ขอเรียนเชิญมวลมิตรทุกท่านไปร่วมงานเพ่ือท่านจะไดเ้ห็นเรา
อยา่งพร้อมเพรียง  สมกบัท่ีท่านมาร่วมงานเราทุกคร้ัง ถือเป็นการเล้ียงท่านเป็นคร้ังสุดทา้ย
ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

คุณเดชา  รักกิจการพูล   กล่าวความรู้สึก 

  @     สวสัดีครับ ผมนายเดชา รักกิจการกูล  รับราชการอยู่ท่ีส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สุพรรณบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีท่านนายกสมชยั   โสภาศรีพนัธ์  ไดเ้ชิญมาร่วมประชุม
กบัโรตารีสุพรรณบุรีครับ ผมรับราชการท่ีจงัหวดัสุพรรรบุรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2524   
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เมล็ดมาเพาะให้เป็นตน้กลา้  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและนิยมกนัมาก สามารถข้ึนไดใ้นดินทุก
ชนิด  ทนแลง้ไดดี้ ตน้พะยงูเป็นพนัธุ์ไมท่ี้มีถ่ินก าเนิดในประเทศเมียนมา ลาว กมัพูชาและ
เวียดนาม ในประเทศไทยพบข้ึนกระจดักระจายทัว่ไปตามป่าเบญจพรรณช้ืน  ป่าดิบแลง้ป่า
ราบ ป่าโปร่ง  และข้ึนประปรายทัว่ไปทางภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
พ้ืนท่ีสูงจากระดับน ้ าทะเล 100-300 เมตร ตน้พะยูงจะออกดอกในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม สรรพคุณของพะยูง (1) ต ารับยาพ้ืนบา้นอีสานจะใชเ้ปลือก
ตน้หรือแก่นพะยงู น ามาผสมกบัแก่นสนสามใบ แก่นข้ีเหล็ก และแก่นแสมสาร ใชต้ม้กบั
น ้ าด่ืมเป็นยาแก้มะเร็ง (เปลือกต้น,แก่น) (2)รากใช้เป็นยารักษาอาการใข้พิษเช่ืองซึม
(3)เปลือกน ามาตม้เอาแต่น ้ า  ใชเ้ป็นยาอมรักษาโรคปากเป่ือย ปากแตกระแหง (4)ยางสดใช้
เป็นยาทาปาก รักษาโรคปากเป่ือย (5) ยางสดใชท้าแกเ้ทา้เป่ือย ขอบคุณครับ   

สนเทศโรตารี  โดย อน.ไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์ 

@ วนัน้ีเป็นอีกวาระหน่ึงท่ีไดรั้บเกียรติจากสโมสรโรตารีสุพรรรบุรี  มาพูดเก่ียวกบั My 
Rotary ,  Rotary  Club  CentralและRotary  Show  Case  ผมจ าไดว้่ามาพูดเร่ืองน้ีคร้ังหรือ
สองคร้ังแลว้ก็มาพดูอีกสักคร้ังเพ่ือความรู้กบัทุกมวลมิตรโรแทเรียน  My Rotary คืออะไร  
ตอ้งยอ้นไปสมยัก่อนมวลมิตรโรแทเรียนเราเองการติดต่อส่ือสารกนัค่อนข้างยากเพราะ
เม่ือก่อนไม่มีการใชอิ้นเตอร์เนต  หรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไวเหมือนทุกวนัน้ี เม่ือ 1-2 ปีท่ี
ผ่านมา  โรตารีสากลก็พยายามคิดโปรแกรมข้ึนมาคือ My Rotary คือโปรแกรมท่ีโรตารี
สากลตอ้งการให้พวกเราทุกคนท่ีเป็นสมาชิกทัว่โลกเขา้ไปลงทะเบียนใน My Rotary เพ่ือ
แสดงตวัเอง ว่าพวกเราเป็นสมาชิกของโรตารีสากล โปรแกรมน้ีง่ายๆ มีกรอกประวติั  มี
อีเมล์ มีพาสเวิร์ดพอเราลงประวติัเรียบร้อยโรตารีสากลสามารถเช็คไดว้่าเราเป็นสมาชิก   
โรตารีสากล ขอ้มลูต่างๆ ท่ีเป็นของเรา  มีช่ือ สกุล   ท่ีอยู ่ ประวติัของการบริจาคต่างๆท่ีเรา
บริจาคให้โรตารีสากลตลอดเวลาท่ีเราเป็นสมาชิก บางท่านอาจสงสัยว่าเราเป็นสมาชิกมา 
10-20 ปี  เราบริจาคมาทุก ๆ ปีเราไดบ้ริจาคไปเท่าไหร่เม่ือก่อนค่อนขา้งยากตอ้งสอบถาม
ไปยงัศนูยโ์รตารีท่ีกรุงเทพ ฯ  ศนูยโ์รตารีตอ้งสอบถามไปท่ีโรตารีสากล  แต่ปัจจุบนัน้ีง่าย
มาก ยงัมีอีกอยา่งหน่ึงคือ Rotary  Club  Central   คืออะไร  เม่ือหลายปีก่อนท่ีจะมีประชุม 

 

โปรแกรม   My Rotary ท่านอดีตนายกเก่า ๆคงจ าไดต้อนท่ีเราไปประชุมคณะกรรมการ
บริหารช่วงแรก ๆ พอประชุมเสร็จทุกสโมสรก็ตอ้งมานั่งคุยกนั มาเขียนในกระดาษว่าปีน้ี
จะท าอะไร   จะเพ่ิมสมาชิกก่ีคน  จะมีโครงการอะไรบา้ง จะบริจาคกนัเท่าไหร่ขอ้มูลตรงน้ี
เองอยู่ในกระดาษ บางส่วนนายกเก็บไว ้และต้องก๊อปป้ีเพ่ือให้ผูช่้วยผูว้่าการภาคเก็บไว ้
เวลาผูว้่าการภาคมาเยีย่มสโมสร ผูช่้วยผูว้่าการภาคก็ตอ้งน ามาให้ผูว้่าการภาคไดเ้ห็น ผูว้่า
การภาคก็จะน าขอ้มลูเหล่านั้นมาคุยกบันายกสโมสรในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ว่าสโมสรไดด้ าเนินการอะไรไปบา้งและนายกท าอย่างนั้นหมด  ในสมยัท่ีผมเป็นนายก
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ผมเองเป็นแบบนั้นจริง ๆ เวลาผ่านไปหลายปีลืมว่าสโมสรท า
อะไรไปบ้าง  กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ ทุกคนลืมหมด  
เพราะฉะนั้นโรตารีสากลก็พยายามเปล่ียนเร่ืองเหล่านั้นให้ดีข้ึนโดยมีโปรแกรม ๆ  หน่ึง
เรียกว่า Rotary  Club  Central  ซ่ึงคลา้ยกบัแผนของสโมสรแทนท่ีจะเขียนในกระดาษ เรา
มาลงในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Rotary  Club  Central   ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เรา
น ามาลงคอมพิวเตอร์ สมาชิกปีน้ีท่านนายกวางแผนไวว้่าจะเพ่ิมก่ีคน เราก็ไปกรอกว่าเราจะ
เพ่ิมเท่าไหร่ บริจาคเงินปีน้ีจะบริจาคเท่าไหร่ ปีน้ีสโมสรเราท ากิจกรรมอะไรบา้ง เรามี
กิจกรรมเยาวชนอะไรไหม  YE เราก็กรอกลงไปใน Rotary  Club  Central  ในเบ้ืองตน้แลว้
ตอนปลายสมยัเราก็มาดูว่าเราท าไดห้รือไม่ เราก็กรอกไดอี้ก ขอ้มลูท่ีเรากรอกมนัก็จะอยูใ่น 
Rotary  Club  Central ตลอดไป ปีต่อไปหรืออีก 2-3 ปีต่อไปท่านนายกท่านใหม่ท่ีจะเขา้มา
ดูว่าในสมยัก่อน ๆ ท ากิจกรรมอะไรมาบา้งก็สามารถเปิดดูยอ้นหลังได ้เพราะว่าข้อมูล
เหล่านั้นก็ยงัคงอยู ่และยงัท าเป็นกราฟให้เรียบร้อยเลยนะครับว่ามีบริจาคเท่าไหร่ เพ่ิมข้ึน 
ลดลงจะมีกราฟแสดงให้เราเห็นอย่างชดัเจนแต่ใน  Rotary  Club  Central  สมาชิกไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขได้ มีอยู่เพียงแค่ 6 คนท่ีสามารถเขา้ไปแก้ไขได้คือ นายกสโมสร   
เลขานุการสโมสร  ประธานสมาชิกภาพ  ประธานมลูนิธิ   เหรัญญิกและเจา้หน้าท่ีสโมสร 
ไม่เก่ียวกบัเลขาฯซ่ึงแลว้แต่ว่าสโมสรจะแต่งตั้งใคร ส่วนสมาชิกท่านอ่ืน ๆ ไดเ้พียงแต่ดู
ขอ้มลูของตวัเองเท่านั้น ซ่ึงทั้ง 6 ท่านค่อนขา้งมีสิทธิพอสมควรสามารถลบช่ือสมาชิก เพ่ิม
ช่ือได ้ ดงันั้นก็คงตอ้งใชค้วามรอบคอบพอสมควรเม่ือสโมสรกรอกขอ้มูลโครงการต่าง ๆ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเพียง 6 คนท่ีสามารถเข้าไปดูได้ แต่โรตารีสากลไม่อยากให้
โครงการดี  หายไป  
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